



Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013)

VỊ ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN, CỦA HÒA BÌNH SỐNG MÃI TRONG LÒNG DÂN TỘC VIỆT NAM

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng thiên tài, văn - võ song toàn của dân tộc Việt Nam và của các dân tộc yêu chuộng hòa bình của nhân loại tiến bộ đã về cõi vĩnh hằng.

Trong những ngày đau thương này, khi nhận được tin Đại tướng đã đi xa, từ các cụ già cho tới các em thiếu niên, nhi đồng; từ miền xuôi cho đến miền ngược, từ núi rừng cho tới hải đảo xa xôi, tất cả mọi người đều cảm thấy xót thương, mất mát, hụt hẫng như mất đi người ông, người cha yêu kính ruột thịt của mình! Nhìn dòng người bất tận, suốt

cả ngày đêm từ mọi miền Tổ quốc lặng lẽ, trang nghiêm trân trọng xếp hàng để được thăm nói từ trái tim mình lời chia tay cuối cùng với Đại tướng đã nói lên tất cả điều đó – điều mà mỗi người chúng ta chỉ cảm bằng trái tim và khối óc của mình, chứ không thể có ngôn từ nào diễn tả đầy đủ được về trí tuệ, tình cảm, sự tin yêu của mọi tầng lớp nhân dân dành cho Đại tướng.

Công lao, nghĩa tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với nhân dân, với đất nước, với chiến sĩ, với phong trào đấu tranh cho độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức và bóc lột trên thế giới, với bè bạn năm

châu và nhân loại tiến bộ rất là to lớn.

Là người lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, dù ở cương vị nào, bằng trí tuệ mẫn tiệp cùng tài thao lược và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dĩ công vi thượng” luôn được Đại tướng khắc ghi trong lòng, cũng như tâm nguyện của Đại tướng “Tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó”. Với lý tưởng sống cao cả đó, với tâm hồn cao thượng, trong sáng, thanh thản đã có sức cuốn hút to lớn đối với trái tim của mọi người. Do vậy, Đại tướng đã để lại những dấu ấn đậm nét về chiến công trong lịch sử cách mạng của nước ta. Là Anh Cả suốt đời chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, trên cơ sở tiếp thu tinh hoa truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Bác Hồ kính yêu, Đại tướng đã góp phần sáng lập ra học thuyết quân sự đặc sắc của Việt Nam – Đường lối chiến tranh nhân dân, huy động sức mạnh toàn dân tộc suốt mấy ngàn năm lịch sử trong dựng nước và giữ nước để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Nhân dân ta đã coi Đại tướng là vị tướng của nhân dân, vị tướng của hòa bình. Còn nhân loại vinh danh Đại tướng là vị tướng huyền thoại, là một trong những Danh tướng vĩ đại nhất của mọi thời đại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không chỉ là một vị Danh tướng lỗi lạc của nhân dân ta, mà ở bất cứ cương vị nào được Đảng và Nhà nước giao phó, Đại tướng cũng luôn thể hiện là một nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn xa thấy rộng, hiểu thấu được xu hướng vận động, phát triển khách quan của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo và đã có những đóng góp to lớn trên các lĩnh vực này. Là học trò gần gũi của Bác Hồ, Đại tướng còn tỏa sáng ở đức tính giản dị, khoan dung, hết lòng yêu thương chiến sĩ, yêu thương con người!

Cuối cùng, xin được ghi lại Lời ghi sổ tang

của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, như là tâm nguyện, lời hứa của nhân dân Việt Nam đối với Đại tướng:

“Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của QĐND Việt Nam anh hùng.

Với 103 năm tuổi đời, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Với lý tưởng sống rất đỗi giản dị mà cao quý “Tôi sống ngày nào cũng vì đất nước ngày đó”, đồng chí là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, đã dành trọn cuộc đời cho Đảng, cho dân, cho đất nước.

Là vị tướng của nhân dân, được nhân dân yêu mến, kính trọng, tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.

Là một biểu tượng tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đấu tranh không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, đồng chí còn là một vị tướng huyền thoại được bạn bè quốc tế vinh danh, ngưỡng mộ và khâm phục.

Trước anh linh đồng chí, chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, hoàn thành mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh” như tâm nguyện suốt đời của đồng chí.

Kính chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên giấc ngàn thu” !

BBT